
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2566 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

*********** 

ผู้เข้าประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายจ่าง  ใจกล้า ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก จ่าง  ใจกล้า 
2 นายสุชิน  รําพึงจิตต์ รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก สุชิน  รําพึงจิตต์ 
3 นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 วันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ์ 
4 นายเพียง  ทองย้อย สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 เพียง  ทองย้อย 
5 นายพลภัทร ห่วงรักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 พลภัทร  ห่วงรักษ์ 
6 นายเสกสรร  สวยลํ้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 เสกสรร  สวยลํ้า 
7 นายเสนีย์  ศิริพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 เสนีย์  ศิริพันธ์ 
8 นายชลอ  แจ้งประจักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7 ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
9 นายนฤพล  ม่วงจาบ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8  นฤพล  ม่วงจาบ 
10 นายอภิชาติ  ใจเอื้อย   สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9  อภิชาติ  ใจเอื้อย   
11 นายวันชัย  อดุลยธรรม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 วันชัย  อดุลยธรรม 
12 นายสมบูรณ์  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 สมบูรณ์  ใจกล้า 
13 นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
14 นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 บัณฑิต  เสียงแจ่ม 
15 นางบุญปลูก  รามจุล สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 บุญปลูก  รามจุล 
16 นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
17 พ.อ.อ.การะเวก  สีทา เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายทองอินทร์  ถมทองคํา รองนายก อบต.ทุ่งคอก ทองอินทร์  ถมทองคํา 
3 นายอํานาจ  แช่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อํานาจ  แช่กัง 
4 นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย เลขานุการนายก อบต.ทุ่งคอก วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
6 นางสาวชุติมณทน์ เล้ียงอํานวย ผู้แทน ผจก.ไฟฟูาทุ่งคอก ชุติมณทน์ เล้ียงอํานวย 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
6 นางสาวสุภนิตย์  กังวาฬ เจ้าหน้าท่ีการไฟฟูา สุภนิตย์  กังวาฬ 
7 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานท่ัวไป ชก กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
8 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

 

เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกมาเข้าประชุมแล้ว 16 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทําความเคารพธงชาติและพระบรม

ฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2566 

ตามลําดับ 

เลขานุการสภาฯ  ขอความเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมต่อสภาฯ โดยขอบันทึกรายงานแบบย่อ 

มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์อนุญาตให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ           ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2565 

                       เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 เลขาฯได้ทําสําเนารายงานการประชุมให้แล้วมีทั้งหมด 13 หน้า หาก 

                       มีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็ขอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งก็จะขอมติท่ีประชุมไว้ก่อน ท่าน 

                       สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สามัญ สมัยท่ี  

                        4 ประจําปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สามัญ สมัยท่ี  

                        4 ประจําปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 ด้วยคะแนนรับรอง 15 เสียง งดออกเสียง  

                        1 เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

ประธานฯ             ได้รับแจ้งจากผู้บริหารเรื่องเทศบาลตําบลทุ่งคอกยกเลิกการเก็บขยะนอกเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบล 

                         ทุ่งคอก ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปทําให้ประชาชน 87 ราย ได้รับความเดือดร้อน  

                         ขอเชิญท่านนายกฯได้ช้ีแจงครับ 
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นายกฯ                 ตามท่ีมีประชาชนในเขต อบต.ทุ่งคอกได้เคยใช้บริการฝากท้ิงขยะกับเทศบาลตําบลทุ่งคอกมาเป็น 

                          เวลานานและเมื่อเดือน มกราคม 2566 ท่ีผ่านมาเทศบาลตําบลทุ่งคอกแจ้งว่ามีการลักลอบนําขยะ 

                          ในเขต อบต.ทุ่งคอกไปท้ิงในเขตเทศบาล และเทศบาลได้รับเก็บขยะนอกเขตพื้นท่ีจํานวน 87 ราย  

                          ได้วางแผนกับการบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีไว้ในปงีบประมาณ 2567 เพื่อรองรับการบริหาร 

                          จัดการขยะ เพราะรถบรรทุกขยะ คนงานเก็บขยะรวมถึงยงัไม่มีท่ีท้ิงขยะ อบต.ทุ่งคอกก็ได้ขอความ 

                          ร่วมมือเทศบาลตําบลทุ่งคอกให้ดําเนินการต่อไปอีกสักระยะเพื่อให้อบต.ทุ่งคอก ได้เตรียมการแก้ไข 

                          ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นโดยได้ทําหนังสือไปเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2566 และเทศบาลตําบลทุ่งคอกได้ทํา 

                          หนังสือตอบมาเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2566 ว่าจะงดเก็บขยะดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  

                          2566 เป็นต้นไป และจะให้มีการบันทึกข้อตกลงโดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กร 

                          ปกครองท้องถิ่นทั้งสองแห่งก่อนนั้น การหยุดเก็บทันทีทําให้ประชาชนท้ัง 87 รายเดือดร้อนทันที  

                          อบต.ทุ่งคอกจึงได้เชิญคณะผู้บริหารมาประชุมกันเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566  

                          มีความเห็นว่าเมื่อเทศบาลมีเงื่อนไขเช่นนี้ อบต.ทุ่งคอกก็จะต้องทําเรื่องนี้ในอนาคตข้างอยู่แล้ว 

                          จึงจะขอแก้ไขปัญหานี้เองโดยจะไม่พึ่งพาเทศบาลตําบลทุ่งคอกอีกต่อไป และได้เชิญประชาชน 

                          ท้ัง 87 ครัวเรือนมาประชุมท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก เพื่อร่วมกันแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 

                          ให้กับประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนไปก่อน โดยขอความร่วมมือประชาชนให้แยกขยะเปียกและขยะ 

                          แห้งใส่ถุงดําให้เรา แล้ว อบต.ทุ่งคอกจะส่งรถออกไปเก็บให้สัปดาห์ละ 2 วันคือวันจันทร์และวัน 

                          พฤหัสฯไปก่อนจนกว่า อบต.ทุ่งคอก จะเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้ คือ  

                          ต้องออกข้อบัญญัติตําบลฯ ต้องขออนุมัติสภาฯซื้อรถบรรทุกขยะ หาคนงานประจํารถ และท่ีสําคัญ 

                          ท่ีสุดคือท่ีท้ิงขยะซึ่งตอนนี้เป็นปัญหามาก  

                                     ในระยะท่ี 1 เป็นการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น อบต.ทุ่งคอก ได้รับความอนุเคราะห์จากภรรยา 

                           ท่านเลขานุการนายกฯให้ใช้พื้นท่ีในหมู่ท่ี 2 ซึ่งห่างจากบ้านคนพอสมควรเพื่อจัดทําเป็นท่ีพักขยะ 

                          ช่ัวคราวแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไปก่อน ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชาชนด้วย 

                                      ในระยะท่ี 2 อบต.ทุ่งคอก ได้ลงนามในบันทึกบันทึกข้อตกลงกับโรงงานผลิตไฟฟูาจาก 

                           ขยะซึ่งเป็นโครงการท่ีจังหวดัสุพรรณบุรีให้การสนับสนุน(โรงงานผลิตไฟฟูาพลับพลาไชย) 

                           ซึ่งกําหนดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 แต่บังเอิญต้องมาเสียเวลากับปัญหาโรคโควิด 19 ทําให้ 
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                           โครงการไม่แล้วเสร็จตามกําหนดและยังไม่รู้จะเดินเครื่องได้เมื่อไหร่ ดังนั้น อบต.ทุ่งคอกจึงวางแผน 

                           สํารองเอาไว ้

                                       ในระยะท่ี 3 หากโรงงานไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปี 2567 อบต.ก็จําเป็นต้องหาท่ี 

                           เพื่อสร้างโรงเผาขยะเอง โดยได้พาท่านผู้บริหารและกํานันผู้ใหญ่บ้านไปดูระบบเตาเผาของ อบต. 

                           บางเลนแล้ว สามารถทํางานได้จริงและไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมไม่มีกล่ิน จึงมองท่ีลานปูนที ่

                           สาธารณประโยชน์กลางทุ่งหมู่ท่ี 11 ซึ่งเป็นท่ีดินในความรับผิดชอบของ สปก.กระทรวงเกษตรและ 

                           สหกรณ์การเกษตร ตามพรบ.สปก.ฯ พ.ศ.2521 และพื้นท่ีตาม พรบ.ปุาไม้ พ.ศ. 2484 ต้องใช้เวลา 

                           ขออนุญาตอีกนาน ตอนนี้ต้องฝากผู้ใหญ่สมพงษ์ สําเนียงหวาน ช่วยประชาคมหมู่บ้านไว้ก่อน  

                           (น่าจะไม่มีปัญหา) เพราะของเทศบาลอยู่ใกล้หมู่บ้านกว่าเราอีก ถ้าหมู่ 11 ทําไม่ได้ ท่ีท้ิงขยะ 

                           เทศบาลก็ต้องทําไม่ได้เช่นกัน เพราะทําเพื่อคนทุกหมูบ้านและเพื่อจะได้จัดเก็บให้เป็นระบบต่อไป 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบกับการดําเนินการของฝุายบริหาร 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

                          ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานฯ             ตามท่ีฝุายเลขาฯเสนอมามี 6 เรื่อง 

                         เรื่อง 1.  กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2566  

                         และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ.  

                          2567 รวมท้ังกําหนดว่าจะประชุมกี่วันไว้ด้วย ขอเชิญเลขาฯช้ีแจงครับ 

                                อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข 

                          เพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
                        หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัย 
                        ประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                        ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 10 (3) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  
                        ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีกี่สมัย แต่ละสมัย 
                        ในปีนั้นเริ่มต้นเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
                        ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
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ประธานฯ            เลขาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอครับ 
นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 เสนอให้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2566  จํานวน  
                         4 สมัยสมัยละ 15 วัน มีผู้รับรองครบถ้วนตามจํานวน ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น 
                          และหารือกับเลขาฯในการกําหนดวันเริ่มประชุมของแต่ละสมัย ดังนี้ 
                          สามัญสมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2566  ต้ังแต่วันนี ้(1 ก.พ.66) ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 
                          สามัญสมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2566  ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 – วันท่ี 16 พฤษภาคม  
                          2566 
                          สามัญสมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2566 – วันท่ี 25 สิงหาคม 2566 
                          สามัญสมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2566 – วันท่ี 15 พฤศจิกายน 
                           2566 
                          ขอผู้รับรองครับ 
                          นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 และนายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก 
                          หมู่ท่ี 11 รับรอง 
ประธานฯ              ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
                          เป็นอย่างอื่นจะขอมติท่ีประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ 
                          ประจําปี พ.ศ.2566  จํานวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีกําหนด 15 วัน ตามท่ีนายนฤพล  ม่วงจาบ 
                          เสนอ โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2566  จํานวน  
                          4 สมัย แต่ละสมัยมีกําหนด 15 วัน (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)  
                          ดังนี้ 
                          สามัญสมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2566  ต้ังแต่วันนี ้(1 ก.พ.66) ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 
                          สามัญสมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2566  ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 – วันท่ี 16 พฤษภาคม  
                          2566 
                          สามัญสมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2566 – วันท่ี 25 สิงหาคม 2566 
                          สามัญสมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2566 – วันท่ี 15 พฤศจิกายน 
                           2566 
ประธานฯ              ต่อไปกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567) และ 
                          มีกําหนดกี่วันขอเชิญสมาชิกเสนอ 
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นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 เสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 
                           2567 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2567  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 15 วัน ขอผู้รับรองครับ 
                           นายอภิชาต  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 และนายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
                          รับรอง 
ประธานฯ              ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
                          เป็นอย่างอื่นจะขอมติท่ีประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
                          ประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2567 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2567  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2567 
                           มีกําหนด 15 วัน ตามท่ีนาบุญปลูก รามจุล เสนอ โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนด วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 
                           2567 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2567  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีกําหนด 15 วัน 
                          (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 

ประธาน                เรื่องท่ี 2 เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาตําบลแทนชุดเดิมท่ีครบวาระจํานวน  

                          3 คน ขอเชิญเลขาฯช้ีแจงครับ 

เลขาฯ                  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ได้ครบวาระไปแล้วจึงต้องให้มีการเลือกใหม่แทนชุดเดิมมีวาระ 

                          เท่าอายุท่ีเหลือของสภาฯ จะมีวาระ 2 ปีเศษ 

                          อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

                          ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 วรรคสาม และข้อ 8 (3)  

                          สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

                          จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับ 

ประธาน                เชิญสมาชิกเสนอครับ 

นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 เสนอ นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3  

                          นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 และนายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก 
                          หมู่ท่ี 11 รับรอง 
ประธาน                ขอเชิญเสนอกรรมการคนท่ี 2 ครับ 
นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 เสนอ นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 

                           นายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 และนายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
                           รับรอง 
ประธาน                ขอเชิญเสนอกรรมการคนท่ี 3 ครับ 

นายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 เสนอนายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก  หมู่ท่ี 11 
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                          นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 เสนอ นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ส.อบต.ทุ่งคอก  

                          หมู่ท่ี 3  รับรอง 

ประธาน                ถามท่ีประชุมมีใครจะเสนออีกหรือไม่ขอเชิญครับ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ มีมติเลือก 

                          ท้ัง 3  ท่านเป็นผู้แทนของสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งคอก 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเลือกผู้แทนของสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งคอก 

                          ดังนี้ 

                          1. นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 

                          2. นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 

                          3. นายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก  หมู่ท่ี 11 
ประธาน                เรื่องท่ี 3  เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล 

                          แทนชุดเดิมท่ีครบวาระจํานวน 3 คน ขอเชิญเลขาฯช้ีแจงครับ 

เลขาฯ                  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ได้ครบวาระไปแล้วจึงต้องให้มีการเลือกใหม่แทนชุดเดิมมีวาระ 

                          เท่าอายุท่ีเหลือของสภาฯ จะมีวาระ 2 ปีเศษ 

                          อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

                          ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 วรรคส่ี และข้อ 28 (1)  

                          สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

                          จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับ 

ประธาน                เชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก  หมู่ท่ี 11 เสนอ นายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
                           นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ ส.อบต.ทุ่งคอก  หมู่ท่ี 1 นายเพียง  ทองย้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2  
                            รับรอง 
นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 เสนอ นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 

                            นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 และนายเสกสรร  สวยลํ้า ส.อบต.ทุ่งคอก  

                             หมู่ท่ี 4  รับรอง 

นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 เสนอ นายเสกสรร  สวยลํ้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 

                             นายเสนีย์  ศิริพันธ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 และนายวันชัย อดุลยธรรม ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 

                              รับรอง 
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ประธาน                ถามท่ีประชุมมีใครจะเสนออีกหรือไม่ขอเชิญครับ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ มีมติเลือก 

                          ท้ัง 3 ท่านเป็นผู้แทนของสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                          อบต.ทุ่งคอก 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเลือกผู้แทนของสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกาติดตามและประเมินผล 

                          แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งคอกดังนี้ 

                          1. นายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
                          2. นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 

                          3. นายเสกสรร  สวยลํ้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 

ประธาน               จะได้ส่งรายช่ือคณะกรรมการที่สภาฯเลือกท้ัง 2 คณะไปให้นายกฯออกคําส่ังแต่งต้ังต่อไป 
                          เรื่องท่ี 4 ขอความเห็นชอบขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ สปก. ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                   ท่ีต้ังสถานท่ีราชการต่างๆในพื้นท่ีต้องขออนญุาตใหม่ท้ังหมด ดังนี้ 
                                      4.1 ท่ีทําการ อบต.ทุ่งคอก 
                                      4.2  ศูนย์กีฬาตําบลทุ่งคอก 
                                      4.3  ท่ีต้ังระบบประปา อบต.ทุ่คอก 
                                      4.4  ศูนย์สาธิตการเกษตรตําบลทุ่งคอก (ท่ีดินฝ่ังตรงข้ามสนามกีฬาและโรงเรียนท้ังหมด) 
                                      4.5  สถานท่ีก่อสร้างบ้านพักคนชรา คนไร้ที่พึ่ง และท่ีพักสุนัขจรจัด (ด้านหลังโรงเรียน 
                           บ้านหนองวัลย์เปรียงท้ังหมด) 
                           เพราะขั้นตอนการขอใช้ค่อนข้างจะใช้เวลานานจะต้องไปดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะ 
                           เกษียณอายุราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ประธาน                 เลขาได้แจ้งแล้ว สภาฯคงไม่ขัดข้องให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกดําเนินการตามท่ีเลขา 
                           ช้ีแจงได้ 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลขาฯ ไปดําเนินการให้เรียบร้อยตามท่ีเสนอได้ 
ประธาน                 เรื่องท่ี 5 ขอความเหน็ชอบยืมรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อขนาด 6,000 ลิตร จากสํานักงาน ปภ.จังหวัด 
                           สุพรรณบุรี มาใช้งานในพื้นท่ีและภารกิจของ อบต.ทุ่งคอก ขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ                   ตามท่ีงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดฯแจ้งว่าได้ทําเรื่องขอยืมรถบรรทุกน้ําจาก 
                           สํานักงาน ปภ.จังหวัด สุพรรณบุรี มาใช้งานในพื้นท่ีและภารกิจของ อบต.ทุ่งคอก จํานวน 1 คัน 
                           รถท่ียืมมาก็คิดว่าเอามารถน้ําดับฝุุนในพื้นท่ีก็คุ้มแล้ว เราต้องเตรียมคนขับการซ่อมบํารุงและออก 
                           ค่าใช้จ่ายเรื่องน้ํามันเช้ือเพลิงเอง ดังนั้นจึงต้องเอาเรื่องดังกล่าวมาให้สภาฯให้ความเห็นชอบก่อนท่ี 
                           จะไปลงนามรับรถมาใช้งาน ซึ่งอาจจะทําเรื่องยืมเป็นรายปีไปก่อนแล้วค่อยโอนให้ อบต.ภายหลัง 
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                           นายกฯ ผม และเจ้าหน้าท่ีปูองกันได้ไปดูและประสานงานไว้แล้ว รอหนังสือแจ้งมาแล้วค่อยไปลง 
                           นามรถดังกล่าวส่วนใหญ่จะจอดไว้นานตากแดดตากฝน และไม่มีคนขับ ผมว่าถ้าเขาให้ยืมเอามาใช้ 
                           ประโยชน์ก็ถือว่าคุ้มค่า เอาไว้รถน้ําดับฝุุนในฤดูแล้งก็คุ้มแล้วเพราะมันไม่ใหญ่มากเขาซอยต่างๆได้ 
ประธาน                 ต่อไปก็จะขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ยืมรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อขนาด 6,000 ลิตร  
                           จากสํานักงาน ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี มาใช้งานในพื้นท่ีและภารกิจของ อบต.ทุ่งคอก ท่านสมาชิก 
                           ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ยืมรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อขนาด 6,000 ลิตร จากสํานักงาน ปภ.จังหวัด 
                           สุพรรณบุรี มาใช้งานในพื้นท่ีและภารกิจของ อบต.ทุ่งคอกได้โปรดยกมือครับ(สมาชิกยกมือทุกคน) 
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ยืมรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อขนาด 6,000 ลิตร จากสํานักงาน ปภ. 
                            จังหวัดสุพรรณบุรี มาใช้งานในพื้นท่ีและภารกิจของ อบต.ทุ่งคอกได้ (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 16  
                            เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี) 
ประธาน                  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย และถังขยะ 
เลขาฯ                   ขอถอนเรื่องออกก่อนเนื่องจากกองคลังยังไม่แจ้งยอดเงินสะสมมาอย่างเป็นทางการ ขอเอาไว้ 
                           พิจารณาในคราวหน้าพร้อม กับการพิจารณาร่าง ข้อบัญญัตติตําบล การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะ 
                           มูลฝอย พ.ศ.2566 ของ อบต.ทุ่งคอก อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธาน                 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                   เรื่องท่ี 1 ขอให้ผู้แทนไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งคอกได้ช้ีแจง กรณีไฟฟูาสาธารณะ ซึ่งนายกฯ 
                           ได้เชิญมาเพื่อช้ีแจงข้อสงสัยให้ผู้นําฟัง และปูองกันความเข้าใจผิด ขอให้ผู้แทนทางไฟฟูาได้ 
                           ช้ีแจงครับ 
นางสาวชุติมณทน์ เล้ียงอํานวย ผู้แทนผู้จัดการไฟฟูาทุ่งคอกช้ีแจงว่าไฟฟูามี 3 ระบบคือ 
                            1 ไฟฟูาระบบ 1115   จะไม่มีส่วนลด 
                            2 ไฟฟูาระบบ 1125   จะไม่มีส่วนลด 
                            3 ไฟฟูาฐาน 10      จะนํายอดรวมไฟฟูาของหมู่บ้าน แล้วสามารถนํามาใช้เป็นไฟฟูาสาธารณะได้ 
                            จากการรวมทั้งปีแล้ว มีการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็ยังพอมีเหลือ 
                            ท่ีจะขอติดต้ังเพิ่มเติมได้แต่ต้องทําเรื่องไปขอติดต้ังเพิ่มเติมแต่ละจุด เพื่อให้วิศวะกรไฟฟูาคํานวณ 
                            ก่อนว่าจะติดได้ไหม ติดได้กี่ดวง  
เลขาฯ                    ท่ีท่านยกฯเชิญมาช้ีแจงก็เพราะเรื่องนี้เพราะมีตําบลข้างเคียงมาคุยข่มว่าขอเขาติดไฟถนนได้มี 
                            ส่วนลดเยอะก็เลยอยากรู้ว่าในหมู่บ้านต่างๆขอเรามีเหลือและพอท่ีจะขอติดเพิ่มได้ไหม 
นางสาวชุติมณทน์ เล้ียงอํานวย ผู้แทนผู้จัดการไฟฟูาทุ่งคอกช้ีแจงว่ามีเหลือแต่ต้องทําเรื่องขอติดเพิ่มไปให้วิศวะกรไฟฟูา 
                             คํานวณก่อน เพราะมันจะมีผลกับการใช้ไฟฟูาในหมู่บ้าน 
นายอํานาจ  แซ่กัง  รองนายกฯ แจ้งว่าท่ีจะขอติดเพิ่มก็ไม่มากหรอกจะขอติดเฉพาะทางร่วมทางแยกทางเปล่ียวที่เกรงว่า 
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                              จะเป็นอันตรายกับผู้สัญจรไปมายามคํ่าคืนเท่านั้นแล้วก็เป็นหลอด 40 วัตต์ เดือนหนึ่งก็ 
                              ประมาณ 8 บาท/ดวง ทางไฟฟูามีนโยบายเหมาเป็นดวงๆเลยได้ไหม เพราะถ้าโยงสาย 
                              สายไฟฟูาจะถูกลักตัดเป็นปัญหา ถ้าไฟฟูามีนโยบายให้เกี่ยวไฟฟูาแล้วเกินเป็นรายดวงทางเรา 
                              หรือชุมชนก็ยินดีจ่าย 
นางสาวชุติมณทน์ เล้ียงอํานวย ผู้แทนผู้จัดการไฟฟูาทุ่งคอกช้ีแจงว่า อันนี้ต้องไปดูระเบียบอีกทีว่าทําได้ไหม 
นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 เรียนถามว่าไฟฟูาฐาน 10 ของหมู่บ้านถ้าเหลือหมู่บ้านขอติดต้ัง แล้วในส่วน 
                           ท่ีจะขอติดต้ังเพิ่มเติม โดยติดต้ังเดินสายเองแล้วติดมิเตอร์แล้วหมู่บ้านเสียค่าไฟเองจะทําได้ 
                           ไหม 
นางสาวชุติมณทน์ เล้ียงอํานวย ผู้แทนผู้จัดการไฟฟูาทุ่งคอกช้ีแจงว่าการเก็บค่าไฟฟูาส่วนเกินส่วนลดจะเก็บเป็นรายปีถ้า 

                           ใช้เกินก็จะแจ้ง อบต. ถ้าไม่เกินก็ไม่ได้แจ้งส่วนถ้าจะติดเพิ่มต้องทําเรื่องถึงไฟฟูาก่อนเพื่อดูว่า 

                           ปริมาณไฟฟูาพอไหม คุณภาพของโคมไฟฟูาท่ีจะติดเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟาูไหมด้วย 

นางสาวสุภนิตย์  กังวาฬ  เจ้าหน้าท่ีไฟฟูา ฝากประสัมพันธ์เรื่องการเก็บ 107 บาท บางคนไม่เข้าใจว่าเก็บทําไมมันเป็น 

                           ระเบียบของไฟฟูา หากไม่มาชําระค่าไฟฟูาตามกําหนดไฟฟูาจะตัดไฟ บางครั้งก็ขอกันว่าจะมา 

                           จ่ายวันนั้นวันนี้แล้วไม่มาจ่ายพอเป็นลูกหนี้แล้วยังไงก็ต้องจ่ายเพิ่ม 107 บาทเป็นค่าต่อไฟจะอ้างว่า 

                          มันต่ออยู่แล้วไม่ได้ เพราะมันเป็นระเบียบของไฟฟูา 

นางบุญปลูก  รามจุล  ส.อบต.หมู่ท่ี 15 เรียนถามเรื่องการถูกตัดไฟฟูาท่ีตู้น้ํา แล้วก็ต้องมาเสียค่าต่อ 107 บาทท่ีจริงก็ 

                          น่าจะส่งบิลมาท่ีบ้านผู้ขอเลย บางทีไม่ได้ไปดูหรือลืมก็ถูกตัดไฟฟูา ให้ไปส่งตามช่ือผู้ขอเลยได้ไหม 

นางสาวสุภนิตย์  กังวาฬ  เจ้าหน้าท่ีไฟฟูา ฝากผู้นําช่วยกรายข่าวให้ด้วยและของหมู่ท่ี 15 จะไปตรวจสอบให้ 

เลขาฯ                  ขอบคุณผู้แทนไฟฟูาท่ีความรู้แก่ผู้นําในวันนี้ส่วนเรื่องจะติดฟูาเพิ่มเด๋ียวจะให้กองช่างไปตรวจสอบ 

                          ก่อนแล้วค่อยทําเรื่องถึงไฟฟูาอีกท่ีครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                          เรื่องท่ี 2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2565 ประจําปี 

                           งบประมาณ 2566 ได้อนุมติัแผนดังกล่าวไปเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 และประกาศใช้แผนไปเมื่อ 

                           วันท่ี 2 ธันวาคม 2565 ตามระเบียบแล้ว 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 3 พระอาการประชวรต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2565 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชร 

                           กิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร 

                           ต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2565 ท่ีศูนย์ฝึกสุนัขอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้เข้ารักษา 
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                           พระวรกายท่ี รพ.จุฬาลงกรณ์ สํานักพระราชวังได้ปิดให้ลงนามถวายพระพรท่ี รพ.จุฬาลงกรณ์ 

                           พวกเราคงไม่สะดวกในการเดินทางจึงได้จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรไว้ที่ ห้องประชุมธรรมา 

                           ภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นําท้องท่ี ผู้นําท้องถิ่น พนักงานและประชาชนได้ลงนามถวายพระพร 

                           ให้ทรงหายจากพระอาการพระประชวรโดยเร็ว รวมทั้งทางคณะสงฆ์กําหนดให้มีการสวดมนต์ 

                           บทโพชชงคปริตรถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งอําเภอสองพี่น้องก็จัดให้มีการสวดมนต์วนเวียนไป 

                           ในพื้นท่ีต่างๆ และหากถึงกําหนดให้มีการสวดมนต์ในพื้นท่ีเราก็จะขอความร่วมมือพวกเรามา 

                           ร่วมพิธีร่วมสวดมนต์ถวายพระราชกุศลให้แด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกนั 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 4  เรื่องการเตรียมการเลือกตั้งท่ีจะมาถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันท่ี 

                           23 มีนาคม 2566 และจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือน พฤษภาคม 2566 แต่เหตุการณ์ทาง 

                           การเมืองไม่แน่นอน อาจมกีารยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 15  

                           มีนาคม 2566 นี้ก็ได้ และหนีหลักเกณฑ์กําหนดของ กกต.ด้วยเพื่อไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรค 

                           ครบ 90 วัน ด้วย ตอนนี้ยังแบ่งเขตไม่ลงตัวอยู่ 5 จังหวัด สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี ส.ส. 

                            เขต 400 เขต/คน และ ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ 100 คน สําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีการเลือกตั้ง 

                            ครั้งนี้จะมีท้ังหมด 5 เขต สําหรับอําเภอสองพี่น้องจะอยู่ในเขตเลือกตั้งท่ี 2 และเขตเลือกตั้งท่ี 3 

                            (ตําบลทุ่งคอก บ่อสุพรรณและตําบลหนองบ่อ) ไปรวมกับอําเภออู่ทอง และอาจมีดอนเจดีย์ 

                            บางส่วน สําหรับหน่วยเลือกตั้งอําเภอสองพี่น้องลดลงจากเดิม 158 หน่วย ลดเหลือ 150 หน่วย 

                            ในท่ีนี้รวมถึงตําบลทุ่งคอกด้วยที่มีหน่วยเลือกตั้งลดลงคือ หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 11 ท่ีเหลือหน่วย 

                            เลือกตั้งเดียว กกต.อ้างว่ามีงบประมาณไม่พอโดยจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหน่วยละ 11 คน 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 5 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุสมองเส่ือมและไร้ที่พึ่ง หมู่ท่ี 13 

                            คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆมาประชุมร่วมกันท่ีห้องประชุมหน้าห้องนายกหลังจากพ้น 

                            กําหนดการรักษาแล้ว มี จนท.สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีฝุายปกครอง เจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานพัฒนา 

                            สังคม เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นและญาติเมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้สูงอายุอาการดีข้ึนแต่ยังหาท่ีพักให้ไม่ได้ ญาติ 

                            ไม่มีเวลาดูและคนหนึ่งทํางานและติดม้า อีกคนไปทํางานอยู่ท่ีสระแก้ว ทางพัฒนาสังคมฯเสนอว่า 
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                           หากครบกําหนดแล้วสถาบันกัญลญาณิวัฒนาส่งกลับมาจะขอความอนุเคราะห์ให้ไปอยู่ท่ีท่ีพัก 

                           คนชราของ นอ.ดร.สมควร  ยงยุทธ ท่ีสระพังลานและญาติอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายช่วย เราเองก็ต้อง 

                          เตรียมการณ์หาสถานท่ีไว้สําหรับการดังกล่าวไว้เช่นกันเพราะเราเข้าสังคมผู้สูงวัยและบางคนไม่มี 

                          ญาติหรือมีแต่ไม่สามารถดูแลได้ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 6 มีการร้องเรียนใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกจัดหาท่ีพักสุนัขจรจัด 

                           เนื่องจากประชาชนหมู่ท่ี 2 ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก นําสุนัขจรจัดแม่ลูกอ่อน 

                            จํานวน  11 ตัว ดุร้ายอาจทําอันตรายแก่เด็กได้ อบต.ทุ่งคอกได้ออกไปฉีดวัคซีนและยาคุมให้ทุกปี 

                            ก็ไม่เคยได้รับรายงานปัญหาสุนัขดุฉีดยาคุมให้ทราบประกอบกับเจ้าของบ้านชอบให้อาหารเล้ียง 

                            พอมากๆก็ไม่รับผิดชอบอ้างว่าเป็นหมาจรจัดให้เราไปจัดการ ทางกองสาธารณสุขฯได้ติดต่อขอยืม 

                            ปืนยิงยาสลบจากปศุสัตว์อําเภอแต่ไม่มีคงมีแต่ยาสลบแบบคลุกอาหารให้กิน แต่ตอนนี้ให้กินไม่ได้ 

                            เพราะลูกยังกินนมอยู่ จึงแจ้งให้เจ้าของบ้านงดให้อาหารสุนัขเพื่อให้สุนัขออกจากหมู่บ้านไปก่อน  

                           ซึ่ง อบต.ก็ต้องเตรียมหาสถานท่ีพักพิงสุนัขจรจัด ตามนโยบายของท่านรองนพฤทธิ์ ศิริโกศล อดีต  

                           รอง ผวจ.สุพรรณบรีไว้ด้วย (ปัจจุบันราษฎรแก้แล้วโดยขนไปปล่อยท่ีวัดเททพิทักษ์) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 7  ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งให้ อบต.ไปรับรถแม็คโครที่สํานักงาน ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี 

                           ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ อบต.ทุ่งคอกเตรียมแบ็ตเตอรี่ 12 โวลท์ไป 2 ลูก น้ํามันไฮดอริกซ ์

                           1 ถัง เราไม่มีรถสําหรับย้ายรถแม็คโครจําเป็นต้องจ้างเหมาขนย้ายรถแม็คโคร รุ่น 200 เอามาไว้ที่  

                           อบต.ทุ่งคอก และก็จะมีการซ่อมแทรกและซีนฝาสูบอีกหน่อยก็ใช้งานได้ดี เสียดายรถท่ีได้มากลับ 

                           เป็นรถบูมส้ันไม่ใช่บูมยาวอย่างท่ีเราหวังไว้ เอาไว้ค่อยซื้อท่ีหลัง 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 8 ชลประทานแจ้งว่าจะงดการส่งน้ําจากวันนี้ถึงวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อซ่อมคลอง 

                           ส่งน้ํา 2 L จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งประชาชนผู้ใช้น้ําประปาในพื้นท่ีของท่าน ขอให้ใช้น้ําอย่าง 

                           ประหยัดด้วย เพราะเกรงว่าจะขาดแคลนน้ําสําหรับทําประปาก่อนท่ีจะส่งน้ําได้ตามปกติในวันท่ี  

                           19 กุมภาพันธ์ 2566  และในอนาคตชลประทานจะเก็บค่าน้ําจาก อบต.ท่ีเอาไปผลิตประปาด้วย 

 



-13- 

 

                           เรื่องท่ี 9 นายอําเภอสองพี่น้องขอความร่วมมือให้ช่วยซื้อเส้ือ TO BE NUMBER ONE เพื่อหา 

                           รายได้สนับสนุนกิจกรรมแก่โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา และบ้านหัววัง 

                           ตําบลบ่อสุพรรณ สีชมพู ในราคาตัวละ 300 บาท เพื่อใส่ในทุกวันพุธแทนเส้ือจังหวัดฯ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 10  พื้นท่ีฝ่ังถนนหลวงมาลัยแมน หมายเลข 321 แต่พื้นท่ีจากทางแยกหนองวัลย์เปรียง 

                           ฝ่ังตรงข้าม อบต.ทุ่งคอก ไปถึงถนนสายเทพพิทักษ์-ปูายเขตเป็นพื้นท่ีสีม่วงสามารถใช้เป็นท่ีดิน 

                          อุตสาหกรรมและคลังสินค้าได้ และกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.  

                           2560 ข้อ 7 ท่ีดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 

                           1. จัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชกรรม 

                           2. จัดสรรท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย 

                           3. การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่    

                           4. สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 

                           5. สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 

                           การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

                           ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

                           ให้ไว้ ณ วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560 

                           ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 49 ก เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 11 กิจกรรม เข้าวัด ทําวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี จากเดิมวันท่ี 2 กุมภาพันธ์  

                           2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดพรสวรรค์ ตําบลหนองบ่อ อําเภอสองพี่น้อง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

                           ติดภารกิจ เล่ือนเป็นวันท่ี 2 มีนาคม 2566 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 12  การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนเกษตรกร อําเภอ 

                           สองพี่น้องมี 2 เขต มีสมาชิกได้เขตละคน คุณสมบัติเป็นเกษตรกร(ทะเบียน) รับสมัครวันท่ี 8-12  

                           กุมภาพันธ์ 2566  

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 
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                            เรื่องท่ี 13  แขวงทางหลวงท่ี 2 สุพรรณบุรี จะซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางแม่หม้าย- 

                            บางน้อยใน กม 20+180 – กม 20+972 และ กม 21+125 – กม 005 (สายบางเลน-บางแม ่

                           หม้าย) กําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 90 วัน จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนท่ีใช้เส้นทางนั้นได้ใช้ 

                           ความระมัดระวังด้วย 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 14  การประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ITA ของอําเภอสองพี่น้อง ขอให้ 

                           พวกเราในฐานะผู้ใช้บริการ (บุคคลภายนอก) ร่วมประเมินผ่านระบบให้กับ ปปช.ด้วย  

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

                           เรื่องท่ี 15 สํานักงานชลประทานแจ้งว่าพื้นท่ีเรามีน้ําเพียงพอสําหรับการทําเกษตรกรรมในปีนี้ 

                           รวมท้ังน้ําท่ีจะใช้รักษาระบบนิเวศน์แม่น้ําท่าจีนและแม่น้ําแม่กลองด้วย    

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

นายกฯ                   ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกและผู้ใหญ่บ้านทุกท่านด้วยที่ช่วยกัน 

                            แก้ไขต้ังแต่เรื่องปัญหาน้ําท่วม และเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะท่ีเราได้พยายามขอเล่ือนการยกเลิก 

                            การจัดเก็บขยะออกไปก่อนแต่เขาไม่ยอมและแจ้งหยุดในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อมันปัญหา 

                            แล้วก็ต้องแก้ไขเบื้องต้นไปก่อน ต้องขอขอบคุณภรรยาท่านเลขาฯ(คุณวีระยุทธ ตันหยงธัชชัย) 

                            ท่ีให้ใช้ท่ีดินของท่านไปทําเป็นท่ีพักขยะช่ัวคราวไปก่อน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไปก่อน 

                             ท่ีจริงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ วางแผนไว้ดําเนินการในปี 67  เพื่อรองรับชุมชนเกิดใหม่ด้วย (ร.ร. 

                             วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี) ซึ่งจะมีคนมาอยู่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 800 คน 

                              แต่ปัญหามันเกิดเร่งด่วนก็ต้องแก้ไขไปก่อน ส่วนโรงงานไฟฟูาท่ีพลับพลาไชย ท่ีเราทํา MOU ไว ้

                              จะเสร็จหรือไม่หรือเดินเครื่องได้สําเร็จหรือไม่ก็ยังไม่รู้ ถามบ่อขยะแต่ละแห่งเขาก็รับไม่ได้ ก็เลย 

                              คิดว่าอาจจะต้องทําเตาเผาเองท่ีหมู่ท่ี 11 เป็นท่ีดิน สปก. แต่ขั้นตอนคงต้องใช้เวลาขออนุญาต 

                              นาน ได้พาผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน รองปลัดฯ ช่าง ไปดูโรงเผาขยะท่ีบางเลนของเขาเผาได้จริงและ 

                              ไม่มีกล่ินท่ีจะทําให้เกิดมลพิษเลย ก็จะฝากผู้ใหญ่สมพงษ์ สําเนียงหวาน ประชาคมหมู่บ้าน 

                              ให้ด้วย ยังไงก็ห่างชุมชนมากกว่าของเทศบาล ประชาชนก็น่าจะไม่ขัดข้องเพราะเป็นขยะของ 

                              พวกเราเอง และต้องใช้เวลาและงบประมาณอีกมากฝากไว้ด้วย ผมต้องขอบคุณทุกคนผมมี 

                              ทีมงานท่ีดีจึงสามารถทํางานต่างๆให้สําเร็จได้ขอขอบคุณครับ 
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ประธานฯ                   ถามท่ีประชุมใครมีเรื่องอื่นๆจะเสนออีกขอเชิญครับ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก 

                               ขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ขอปิดประชุมครับ 

                               ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

 

                                                                  (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                          ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                                   ( การะเวก  สีทา) 

                                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

 

                                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นางบุญปลูก  รามจุล) 

(ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นายเสกสรร  สวยลํ้า) 

 (ลงช่ือ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ) 
 


